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หัวข้อข่าว  กยท. เปิดคัดเลือกตัวแทนเครือข่าย
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หนุนพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรฯ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน 
 

 

กยท. เปิดคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หนุนพัฒนาสถาบันเกษตรกรฯ ให้มี
ความพร้อมในทุกด้าน 
กรุงเทพฯ--2 พ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย 
          กยท. เปิดคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางท่ีขึ้นทะเบียนกับ กยท. และเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกรใด

สถาบันหนึ่งที่ข้ึนทะเบียนกับ กยท. เช่นกัน เพื่อเป็นตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง ตามระเบียบการยางแห่งประเทศ
ไทย ว่าด้วยเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2559 ท าหน้าที่สนับสนุนสถาบันเกษตรชาวสวนยาง สู่การเช่ือมโยง
เป็นเครือข่ายสถาบันเกษตรกรฯ ให้เกิดการพัฒนารอบด้าน สร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้อาชีพการท าสวนยาง ดร.ธีธัช สุข
สะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี ้กยท. ได้มีการประกาศระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่า
ด้วยเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2559 และมีผลบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวทันที เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีการพัฒนาในทุกด้าน เกิดการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ในการประกอบอาชีพการท าสวนยาง มีขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาด้านการผลิต 
การแปรรูปผลผลิต การตลาด การประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ รวมถึงการสร้างอ านาจในการเจรจาต่อรอง และเช่ือมโยงสถาบัน
เกษตรกรทั่วทุกพ้ืนท่ีให้เป็นเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้มีการพัฒนาไปสู่
ความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น การคัดเลือกผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางจะแบ่งเป็น 4 ระดับ เพื่อให้การท างานมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรชาวสวนยางและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีให้ได้มาก
ที่สุด ได้แก่ การคัดเลือกในระดับสาขา ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ  
          "ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง เข้ามาท าหน้าท่ีเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ชาวสวนยางกับ กยท. และเป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกรใดสถาบันหนึ่งที่ข้ึนทะเบียนกับ กยท. เช่นกัน ตาม พรบ.กยท.ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีการผลิต แปรรูป ท่ีได้มาตรฐานตามหลักสากล รวมถึงการสนับสนุนผู้น าเครือข่ายฯ มีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยางพารา การน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่า โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม แปรรูปผลผลิตยางสู่อุตสาหกรรมเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ และสามารถท าธุรกิจการค้ายางและเชื่อมโยงธุรกิจถึงระดับส่งออกต่างประเทศได้" ผู้ว่า
การ กยท. กล่าวย้ า ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ผู้แทนฯ ท่ีผ่านการคัดเลือกระดับสาขาและจังหวัดแล้ว จะต้อง
เตรียมตัวในการ คัดเลือกเป็นผู้แทนฯ ระดับเขต ในระหว่างวันท่ี 4 พ.ย. 2559 - 29 พ.ย. 2559 โดยจะจัดเวียนไปตามจังหวัด
ที่ตั้งของเขต กยท. ประกอบด้วย เขตภาคเหนือ จ านวน 16 คน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 12 คน เขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน 12 คน เขตภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน 9 คน เขตภาคใต้ตอนบน จ านวน 
12 คน เขตภาคใต้ตอนกลาง จ านวน 22 คน เขตภาคใต้ตอนล่าง จ านวน 23 คน จากนั้น ในผู้แทนระดับเขต จะมีการการ
คัดเลือก ให้เหลือเขตละ 3 คน เพื่อมาท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศต่อไป 
 



 วันที่  2  พ.ย.  59 
หัวข้อข่าว  ผู้ส่งออกรุมซ้ือสต๊อกยาง "กยท." ป้อนจีน 

 

  



 วันที่  1  พ.ย.  59 
หัวข้อข่าว  สมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติย้ า เพิ่มปริมาณการ

ใช้ยาง เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 
 

 

 

  



 วันที่  2  พ.ย.  59 
หัวข้อข่าว  ไทยเปิดเวทีถกทางรอดอุตสาหกรรมยางพาราโลก 
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 วันท่ี  2  พ.ย.  59 
หัวข้อข่าว  ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่า
เก้าหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลง 
 

 

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าเก้าหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลง  
 

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล
ประจ าวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 54.79 บาท ปรับ
ลดลง 0.61 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 54.39 บาท ปรับลดลง 0.61 บาท ยางแผ่นดิบ 
ความชื้น 5-7% กิโลกรัมละ 53.27 บาท ปรับลดลง 0.60 บาท ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 52.80 บาท ปรับ
ลดลง 0.30 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 56.58 บาท ปรับลดลง 1.13 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 
4 กิโลกรัมละ 56.09 บาท ปรับลดลง 1.32 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 55.57 บาท ปรับลดลง 
1.12 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 55.58 บาท ปรับลดลง 1.11 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 51.39 บาท ปรับ
ลดลง 0.05 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 93,700 กิโลกรัม น้ ายางสด 
52.70 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 0.50 บาทต่อกิโลกรัม 

ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากราคาน้ ามันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากสต็อกน้ ามันดิบของสหรัฐฯ
ปรับตัวสูงขึ้น และกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ ามันยังคงไม่สามารถบรรลุข้อตกลงปรับลดก าลังการผลิต ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวส่งผลให้ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ ามันล้นตลาด และค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้ง นักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันที่ 2 
พฤศจิกายน ตามเวลาสหรัฐฯ เพื่อดูว่าคณะกรรมการเฟดจะส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้หรือไม่ 
อย่างไรก็ตาม ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อย เนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่
ปลูกยาง 

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 52.70 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 0.05 บาทต่อ
กิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 60.97 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 1.19 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว 
ราคาอยู่ที่ 59.98 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 0.98 บาทต่อกิโลกรัม 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคลผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิตแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช 
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 วันท่ี  1   พ.ย.  59 

หัวข้อข่าว  รายงาน โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ยางพารา 
 

 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เร่งดึงมาเลเซียร่วมลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรม

ยางพารา ณ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ยางพารา หรือที่รู้จักกันในชื่อ Rubber city บนพื้นที่ 1,218 ไร่ ที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมเชิง Cluster ส าหรับอุตสาหกรรมยางกลางน้ าและปลายน้ า เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลการแก้ไข
ปัญหาราคายางพาราตกต่ าและขาดเสถียรภาพ เพิ่มอุปสงค์การใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมข้ันกลางน้ า
และปลายน้ า ที่ส าคัญ ตลอดจนมุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรม เพื่อน ายางพาราไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิม 
ส าหรับใช้ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยภายในนิคมแห่งนี้ มิได้มุ่งเน้นเพียงกิจการในประเทศ แต่ยัง
เน้นการลงทุนจากต่างชาติ โดยมีเป้าหมาย 3 ประเทศ ได้แก่มาเลเซีย จีน และอินเดีย ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 
ตุลาคมที่ผ่านมา กนอ.ได้น าคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน ไปกรุงกัวลาร์ลัมเปอร์ ประเทมาเลเซีย ไป
ท าโร้ดโชว์ชักชวนนักลงทุนมาเลเซีย รวมถึงสมาคมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพารา 53 ราย เบื้องต้น
มาเลเซียมีข้อกังวลด้านปัญหาแรงงานและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน ซึ่ง กนอ.ได้ท าความเข้าใจผู้ลงทุนแล้ว 
ส่วนการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมยาพารา นายวีรพงศ์ ไชยเพ่ิม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (กนอ.) คาดว่า จะเสร็จเร็วกว่าก าหนดและตั้งเป้าผู้ประกอบการเข้าไปลงทุน 70 โรงงาน ภายในปี 2564 
มูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท 

ส าหรับสิทธิพิเศษของการลงทุน กนอ.ได้เชิญผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
เข้าร่วมงานด้วย โดยนักลงทุนมาเลเซีย จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าอากรการ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้รับยกเว้นค่าบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ ล่าสุดมีผู้ประกอบการ 2 ราย 
ซื้อพ้ืนที่ตั้งโรงงานส าเร็จรูปด้านยาง ส าหรับธุรกิจขนาดเล็กและหากโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา
สร้างเสร็จตามก าหนด คาดว่าจะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญทางภาคใต้ของไทย โดยความ
ร่วมมือกับมาเลเซียครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความยั่งยืนด้านยางพาราของไทย  

 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

ผู้สื่อข่าว : พงศ์ปณต สุรเชษฐพงษ์ผู้เรียบเรียง : คณิต จินดาวรรณ / สวท. คณิต จินดาวรรณ / สวท.แหล่งที่มา 
: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
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 วันที่  1   พ.ย.  59 
หัวข้อข่าว  ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ภาคใต้ แถลงข่าวสรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงิน
ภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 
 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคใต้ แถลงข่าวสรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ 
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคใต้ แถลงข่าวสรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 
ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ โดยรวมขยายตัวจากแรงขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและการลงทุนภาครัฐ 

นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อ านวยการอาวุโส ส านักงานภาคใต้ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวสรุปภาวะเศรษฐกิจและ
การเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ปี 59 ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้โดยรวมขยายตัวจากแรงขับเคลื่อนของการท่องเทียวและการลงทุน
ภาครัฐ ประกอบกับการอุปโภคและบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นรวมถึงรายได้เกษตรกรที่เร่งตัวขี้นจากด้านราคาเป็นส าคัญ 
โดยราคายางและปาล์มน้ ามันเพิ่มขึ้น แม้ผลผลิตจะลดลงจากภาวะภัยแล้ง 

ส่วนการผลิตภาคอุสาหกรรมขยายตัว ตามการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ถุงมือยาง ยางแปรรูป ไม้ยาง แต่ยังมี
ข้อจ ากัดในการจัดหาวัตถุดิบ โดยเฉพาะอาหารทะเลกระป๋อง ด้านมูลค่าการส่งออกและน าเข้าเพิ่มขึ้น แต่การลงทุน
ภาคเอกชนยังคงหดตัว โดยเฉพาะพื้นท่ีที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลที่ลดลงตามภาวะอสังหาฯ ที่ซบเซาส่วนอัตราเงิน
เฟ้อฟ้ืนตัวต่อเนื่อง และอัตราการจ้างงานขยายตัวตามการจ้างงานในภาคการค้า รวมทั้งภาคก่อสร้าง ส่งผลให้อัตราว่างงาน
ลดลงจากร้อยละ 1.61 ในไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ร้อยละ 1.14 ในไตรมาสนี ้

ส าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ในระยะต่อไป จะมีปัจจัยบวกท่ีเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งคาดว่า
ยังมีต่อเนื่อง รวมถึงรายได้เกษตรกรเริ่มฟื้นตัวจากด้านราคา ทั้งยางพารา ปาล์มน้ ามัน และกุ้งขาว และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ยังต่ าที่ระดับร้อยละ 1.50 ส่วนปัจจัยเสี่ยงท่ีต้องระวัง ก็ยังคงเป็นเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า มีแนวโน้มขยายตัวต่ าว่าที่
คาดการณ์ไว้ และผลกระทบจาก Brexit และมาตรการการปราบทัวร์ศูนย์เหรียญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

ขณะที่ การด าเนินงานด้านการคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ภาคใต้ ได้ให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน 9 เดือนแรกของปี 2559 โดยให้ค าปรึกษาและรับเรื่องราวร้องเรียนผ่านสายด่วน 
1213 รวม 8,441 ราย ประกอบด้วย การให้ค าปรึกษา 8,346 ราย การรับเรื่องร้องเรียน 72 ราย และอื่นๆ อีก 23 ราย 

นอกจากน้ี ยังให้ความรู้ทางการเงินโดยตรงแก่สื่อมวลชน ครู หน่วยงานราชการ และนักศึกษาใกล้จบ รวม 36 
กิจกรรม มีผู้ได้รับความรู้ทั้งสิ้น 3,138 คน และให้ความรู้ผ่านสื่อวิทยุ 76 ครั้ง การตีพิมพ์บทความ รวมถึงการผลิตสื่อความรู้
ทางการเงินท่ีจะน าไปเผยแพร่แก่ประชาชนผู้ที่สนใจต่อไป 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดมผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิตแหล่งที่มา : สวท.สงขลา 
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วันที่  3   พ.ย.  59 

หัวข้อข่าว  รายงานพิเศษ : ตามรอยเสด็จฯ 
น้ าตกปาโจ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

 

รายงานพิเศษ : ตามรอยเสด็จฯ น้ าตกปาโจ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

 
***ตามรอยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทอดพระเนตรน้ าตกปาโจ จุดเริ่มต้นของ

โครงการพระราชด าริ ในการแก้ปัญหาเรื่องน้ าในพ้ืนท่ีอ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ท าให้ราษฎร ได้ท าราษฎรมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีตราบจนถึงทุกวันน้ี ติดตามจากรายงาน 

หากย้อนไปเมื่อวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ.2502 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จพระราชด าเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎร และเสด็จพระราชด าเนินไป
ทอดพระเนตรน้ าตกปาโจ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรีจิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอ าเภอบาเจาะ กล่าวว่า นับเป็น
ความโชคดีของชาวอ าเภอบาเจาะ การเสด็จพระราชด าเนินในครั้งนั้น สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรเป็นล้นพ้น ประกอบ
กับท่ีน้ าตกปาโจแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ก็เคยเสด็จพระราชด าเนินมาทอดพระเนตร รวมถึง
สมเด็จย่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบรมวงศานุวงศ์ก็เคยเสด็จมาเช่นเดียวกัน 

“...นอกจากเป็นการเยี่ยมเยียนราษฎรแล้ว ก็ยังเป็นการเสด็จตามรอยล้นเกล้ารัชกาลที่ 7 ซึ่งเสด็จเมือปี 2471 ที่น่ีมี
พลับพลาที่ประทับด้านบนน้ าตก จากการเสด็จมาเยี่ยมเยียนราษฎรในคราวนั้น ในอีกไม่กี่ปีต่อมา พระองค์ท่านได้เสด็จมาอีก
ครั้ง จนกระทั่งพระราชทานโครงการช่วยเหลือ ชาวบ้านบาเจาะ ท่ีส าคัญคือโครงการเกี่ยวกับเรื่องน้ า อาทิ อ่างเก็บน้ ายะลูตง 
หมู่ที่ 5 ต าบลกาเยาะมาตี และโครงการชลประทานต่าง ๆ ...” 
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นายอ าเภอบาเจาะ กล่าวเพิ่มเติมว่า เดิมทีคนบาเจาะ โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในโซนพรุ พื้นที่ต าบลลุโบะสาวอ ต าบล
บาเระใต้ ต าบลปะลุกาสาเมาะ และต าบลบาเระเหนือ ซึ่งเป็นโซนท่ีชาวบ้านยากจนมาก เนื่องจากพ้ืนท่ีพรุ เป็นพ้ืนท่ีที่มีน้ า
ท่วมขัง ไม่สามารถเพาะปลูก ท าการเกษตรได้ กระทั่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ที่โปรดเกล้าฯ ให้ทางกรมชลประทาน ได้ระบายน้ าออกอย่างเป็นระบบ จนชาวบ้านคิดว่า “ดินงอก ดินงอกคือ เมื่อ
น้ าลด พ้ืนท่ีดินก็โพล่ขึ้นมา” สามารถท ากินได้ ทุกวันนี้คนบาเจาะได้ท านา ท าสวนปาล์ม ท าสวนยางพารา มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
สามารถส่งลูกเรียนจบระดับปริญญา และมีงานท า ซึ่งล้วนเกิดจากพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยราษฎร ได้เสด็จ
พระราชด าเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎร ท าให้ทรงรับรู้ถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรที่ก าลังประสบอยู่ในขณะนั้น โดยเฉพาะ
ปัญหาเรื่องน้ า จึงเป็นท่ีมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ราษฎรล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได ้

ส าหรับน้ าตกปาโจ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี สภาพป่าของเทือกเขาบูโดมีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม เช่น 
น้ าตกปาโจที่มีหน้าผาสูง 60 เมตร ไม้หนึ่งเดียวของโลกคือใบไม้สีทอง พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ไม้กาลอ ไม้หลุมพอ ไม้ตะเคียน และเป็น
ที่อาศัยของสัตว์หายาก เช่น สมเสร็จ นกเงือกพันธุ์หายากและใกล้จะสูญพันธ์ุ อย่างนกเงือกหัวแรด นกเงือกชนหิน ปัจจุบัน
พื้นที่บริเวณน้ าตกปาโจ ได้รับการพัฒนาปรับปรุง เมื่อปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา ทางจังหวัดนราธิวาส ก็ได้จัดสรร
งบประมาณโดยการอนุมัติโครงการส าคัญ ๆ อาทิ การปรับปรุงพลับพลา ท่ีประทับ รวมถึงการปรับปรุงระบบแสงไฟส่องสว่าง 
และในอนาคตทางอ าเภอบาเจาะ มีแผนงานปรับปรุงสถานท่ีต่าง ๆ ที่พระองค์ท่านเคยเสด็จพระราชด าเนินมาในพ้ืนท่ี รวมถึง
น้ าตกปาโจแห่งนี้ ให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเข้ามาเที่ยวชม ได้มาซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ เป็น
เส้นทางศูนย์เรียนรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ได้พระราชทานอะไรบ้าง อยากให้ทุกคนได้มาเห็น ร่วมซึมซับสิ่งที่พระองค์
ทรงสร้างไว้ เพื่อน าไปปรับใช้ในชีวิตอย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานของความพอเพียง 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท ์เทพรักษ์ผู้เรียบเรียง : ขนิษฐา ลือสัตย์แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


